



Cống hiến của quý vị cho Sở Giáo Dục Philadelphia thật là mạnh mẽ và quý báu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải thông báo cho quý vị biết về tin tức quan trọng của Sở Giáo Dục. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp cận với quý vị để báo cho quý vị biết về tiến triển có liên quan đến Công Đoàn Giáo Dục Philadelphia (PFT).

Sau gần hai năm đàm phán với PFT để thương lượng một hợp đồng toàn diện bao gồm phúc lợi bảo hiểm sức khỏe của PFT và phí bảo hiểm so với các nhân viên khác của chúng tôi và những người tại các sở giáo dục khác trên toàn tiểu bang và toàn quốc, chúng tôi vẫn chưa đi đến một thỏa thuận nào.

Trong khi đó, điều kiện tại các trường, lớp học của chúng tôi vẫn không thỏa đáng. Chúng tôi không có kinh phí bổ sung và sự việc ngày càng tồi tệ hơn. Hôm nay, Ủy Ban Cải Cách Học Đường dùng quyền lực của mình để hủy bỏ hợp đồng của Sở Giáo Dục với PFT để yêu cầu thay đổi chương trình bảo hiểm sức khỏe và phí bảo hiểm của nhân viên.

Quyết định của ngày hôm nay sẽ giúp cho các trường nhận được \$ 43.800.000 trong suốt niên học. Ngoài ra, Sở Giáo Dục sẽ tiết kiệm thêm 10 triệu USD trong ngân sách liên bang để có thể bổ sung thêm vào việc giảng dạy cho những học sinh nào cần nhất. Theo dự kiến, tổng số tiền tiết kiệm trong 4 năm sẽ là 198.500.000 \$ về kinh phí hoạt động và 47 triệu trong ngân sách liên bang. Xin vui lòng xem thêm thông tin về các nguồn tài lực mà chúng ta đưa xuống các trường cùng với lá thư này.

Đòi hỏi giáo viên và các nhân viên khác đóng góp vào chi phí bảo hiểm sức khỏe của họ là một sự thay đổi và một sự hy sinh, nhưng đóng phí bảo hiểm sức khỏe là thực tế ở các chỗ làm hiện nay. Các nhân viên khác của sở giáo dục kể cả hiệu trưởng, công nhân lao động và nhân viên văn phòng trung tâm, đều đã đồng ý đóng phí bảo hiểm tương tự như vậy.

Chúng tôi ủng hộ quyền hạn của lực lượng lao động của chúng tôi được đại diện bởi PFT, và chúng tôi vẫn cam kết đạt được một thỏa thuận mới về tiền lương, quy tắc làm việc, và các vấn đề khác bằng cách tiếp tục thương lượng với công đoàn.

Chúng tôi chỉ tập trung vào việc mang lại 1 môi trường học tập tốt nhất cho tất cả học sinh. Thay mặt cho học sinh và nhà trường, chúng tôi nhận biết là tất cả nhân viên của Sở Giáo Dục đã có một sự hy sinh to lớn. Tuy nhiên, nguồn lực hạn chế đòi hỏi chúng tôi phải đi đến quyết định khó khăn này.

Tôi mong quý vị tiếp tục ủng hộ và liên hệ với đại diện của quý vị để cùng với chúng tôi và SRC đấu tranh nhằm tìm thêm các nguồn tài lực cần thiết và một công thức hợp lý để tài trợ cho nền giáo dục công lập ở cấp tiểu bang.

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ.

Trân Trọng,

Tiền Sĩ William R. Hite